



ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/ ๖๕๓๗๘

ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

พร้อมนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน  
เครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ด่วนที่สุด ที่ สคส.๑๒๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖  
เรื่อง ขอความร่วมมือรณรงค์ งานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ปีที่ ๗ มาเพื่อแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่  
การศึกษาทุกเขต แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทราบและดำเนินการต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สพม. ชร.  
เลขที่รับ 12285  
วันที่ 31 ส.ค. 2566  
เวลา 16-03 น.  
 กลุ่มอำนวยการ ๒๖๕  
 กลุ่มนโยบายและแผน  
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  
 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
 กลุ่มบริหารงานบุคคล  
 กลุ่มส่งเสริมและบุคลากรทางการศึกษา  
 กลุ่มส่งเสริมสถานประกอบการ  
 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา  
 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา  
 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา  
 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

สำนักอำนวยการ  
กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ  
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๒๗  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๓๕๙๕



## ด่วนที่สุด

สกล.๑๒๖ /๒๕๖๖

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือรณรงค์ งานเลี้ยงเกษียณปลดเหล่า เบียร์ บุหรี่ ปีที่ ๗

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ข้าราชการเลี้ยงเกษียณปลดเหล่า ปี๒๕๖๕

๒. แบบสำรวจความคิดเห็นของครู ผู้บริหารต่อการรณรงค์จัดงานเลี้ยงเกษียณปลดเหล่า เบียร์ บุหรี่

๓. ผลเสียจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่

ด้วยสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุขรุ่น๑๑-๑๒ และเครือข่ายโรงเรียนคำพ้อสอน ได้ขับเคลื่อนงานเลี้ยงเกษียณปลดเหล่า เบียร์ บุหรี่ เข้าสู่ปีที่๗ ในปีการศึกษา๒๕๖๖นี้

โดยมีวัตถุประสงค์ให้อาชีพครูเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียน สังคม และมีสุขภาพที่ดีมีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ให้กับเยาวชน ซึ่งงานเลี้ยงเกษียณปลดเหล่า เบียร์ บุหรี่นี้เป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากโครงการครูดีไม่มีอบายมุข ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่๑๓ ในปี๒๕๖๖ โดยเกิดวิธีการจัดงานเลี้ยงปลดเหล่า เบียร์ บุหรี่ในหน่วยงานการศึกษาตามมา๒ งานดังนี้

๑.งานเลี้ยงวันครูปลดเหล่า เบียร์ บุหรี่ เข้าสู่ปีที่ ๙ ในปีการศึกษา ๒๕๖๖

๒.งานเลี้ยงเกษียณปลดเหล่า เบียร์ บุหรี่ เข้าสู่ปีที่๗ ในปีการศึกษา๒๕๖๖

ซึ่งสังคม ภาคประชาสังคมได้ชื่นชมเป็นอย่างมากต่อแนวปฏิบัติที่สนับสนุนให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาปลอดอบายมุข เหล้า เบียร์ บุหรี่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม

ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามหากรรมสูบบุหรี่ และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐) และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหนึ่งในคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ

ดังนั้นสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข รุ่น๑-๑๒ เครือข่ายโรงเรียนคำพ้อสอน ใคร่ขอความร่วมมือท่าน ดังนี้

๑.ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานการศึกษาทั่วประเทศให้รณรงค์การจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการขอให้ปลดเหล่า เบียร์ บุหรี่ (ปีที่๗ ของการรณรงค์)

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) และภาคีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน ในการขับเคลื่อนให้วิถีครูเป็นวิถีสุขภาวะ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนและสังคมสืบไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(เกสิทธิ์สงกรานต์ ภาคโชคดี)

ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.)

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2023

... สามารถติดตามต่อได้ที่ <https://www.dailynews.co.th/news/1509630/>

หนูนางงานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้าบุรี รักษาจรรยาบรรณครูแบบอย่างต่อสังคม  
เครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข 4 ภาค หนูนนโยบาย รมว.ศึกษาฯ และ สพฐ. ให้งานเลี้ยงเกษียณปลอด  
เหล้าบุรี เพื่อรักษาจรรยาบรรณครูเป็นแบบอย่างต่อสังคม พร้อมสโลแกนงานปลอดเหล้าเพราะเรา  
เป็นครู ขอเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษา เพิ่มศรัทธาจากผู้ปกครองและสังคม ลดปัญหา  
ผลกระทบต่อสังคมโดยเฉพาะอุบัติเหตุคนเมา

26 กันยายน 2565

9:48 น.

การศึกษา-ไอที



เมื่อวันที่ 26 ก.ย. เครือข่ายผู้ปกครองและครู 4 ภาค ภายใต้โครงการครูดี ไม่มีอบายมุข สนับสนุนโดย สสส. และเครือข่ายงดเหล้า  
นำโดยนางสาวรุ่งรัชณี เล็กบางพลัด นางสาวพนารัตน์ กุลกำพล นางสาววิมล โพธิ์ชัยรัตน์ และนางปฎิมา ธนะปุระ ตัวแทนครูดีไม่มี  
อบายมุข และผู้ปกครอง 4 ภาค ได้เดินทางพร้อมครูและผู้ปกครอง จำนวน 25 คน เพื่อพบ นางสาวตรีบุษ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงศึกษาธิการ และ ว่าที่ร้อยตรีอนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขอบคุณและให้กำลังใจที่  
กระทรวงศึกษาธิการรณรงค์เชิญชวนและหนุนให้เขตพื้นที่การศึกษาสังกัด สพฐ. 245 เขตทั่วประเทศ จัดงานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า  
เบียร์ บุหรี่ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6



นางสาวตรีชัช กล่าวว่า รู้สึกชื่นชมที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รณรงค์เชิญชวนให้เกิดงานเลี้ยงเกษียณปลดเหล่าเพราะเราเป็นครู ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และเป็นเรื่องที่ดีที่ควรมีการรณรงค์เชิญชวนต่อเนื่องไปทุกปี เพราะครูควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ซึ่งทุกหน่วยงานของกระทรวงควรนำไปเป็นนโยบายและปฏิบัติกันต่อไป.

ว่าที่ร้อยตรีอนุ กล่าวไว้ว่า ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. ต้องขอขอบคุณเครือข่ายผู้ปกครองและเครือข่ายครูทั้ง 4 ภาค ภายใต้โครงการครูดีไม่มีอบายมุข ที่มาช่วยย้ำเรื่องการ “เป็นแบบอย่างที่ดี ที่มีคุณค่ามากกว่าคำสอน” เพราะเห็นประโยชน์ของการทำให้อาชีพครูปลอดเหล้าบุหรี่ตามจรรยาบรรณครู และท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ก็เน้นย้ำว่าครูต้องเป็นแบบอย่างแก่สังคม งานเลี้ยงเกษียณปลดเหล่า งานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้าจึงเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนสังคม เป็นเรื่องที่ดีมากที่ครูทุกคนต้องช่วยกัน ที่สำคัญคือต้องขอบคุณจริงที่ผู้ปกครองมาจับเป็นครอบครัวเพื่อมาให้กำลังใจพวกเราในวันนี้ สพฐ.เองให้ความสำคัญ และต้องช่วยกันขยายผลออกไปให้เต็มพื้นที่ในหน่วยงานการศึกษา รวมทั้ง เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์ยาสูบ ที่ให้สถานศึกษาเป็นเขตปลอดเหล้าบุหรี่ด้วย

ด้านตัวแทนเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข นางสาววิมล กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นครู รู้สึกภูมิใจ ที่ สพฐ. ขับเคลื่อนรณรงค์งานเลี้ยงเกษียณปลดเหล่ามาอย่างต่อเนื่อง เพราะทำให้ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นศรัทธาในครูมากขึ้น และยังเป็นการไม่เพิ่มคนเมาในท้องถนนเพื่อลดโศกนาฏกรรมในวันเกษียณอายุราชการครู โดยเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุขจะช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนเพราะโครงการนี้เน้นขอความร่วมมือ แม้ว่าผู้บริหารสถานศึกษาบางส่วนอาจจะยังไม่ให้ความสำคัญ โดยพวกเราจะขอติดตามเชิญชวนให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับที่ให้ความสำคัญกับนโยบายนี้

นางปัทมา กล่าวว่า ตนในฐานะผู้ปกครองที่มีหลานอยู่ในวัยเรียน เมื่อเห็นข่าวด้านลบ ที่เกิดจากครูไปเกี่ยวข้องกับอบายมุข โดยเฉพาะเหล้า เบียร์ ทำให้ รู้สึกเป็นห่วงหลาน แต่เมื่อได้รับรู้และเห็นการจัดงานเลี้ยงเกษียณปลดเหล่า ที่ สพฐ. ทำอย่างต่อเนื่อง รู้สึกสบายใจขึ้นและชื่นชมว่า หน่วยงานการศึกษาที่ดูแลครูมิได้นิ่งเฉยกับปัญหาการดื่มเหล้า เบียร์ของครู และมีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยวิธีที่สร้างสรรค์ไม่เลี้ยงเหล้า เบียร์ บุหรี่ ในงานเกษียณ และงานวันครู ตนในฐานะของผู้ปกครอง ก็ขอวิงวอนให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและขยายแนวคิดนี้ไปยังหน่วยงานการศึกษาทุกสังกัดที่กระทรวงศึกษาธิการดูแลอยู่ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ เชื่อว่าผู้ปกครองทุกคนจะพอใจและศรัทธาในตัวครูเพิ่มมากขึ้น

